



Có hai Thiên Đàng mà trong đó các đồ đựng (thức ăn, thức uống) và các vật dụng khác được làm từ bạc; và có hai Thiên Đàng mà trong đó các đồ đựng (thức ăn, thức uống) và các vật dụng khác được làm từ vàng; và khoảng cách mà cư dân của Thiên Đàng Vĩnh Cửu nhìn Thượng Đế của họ chỉ là một chiếc màn che trên gương mặt của Ngài.

Ông Abu Musa Al-Ash'ary - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói: "Có hai Thiên Đàng mà trong đó các đồ đựng (thức ăn, thức uống) và các vật dụng khác được làm từ bạc; và có hai Thiên Đàng mà trong đó các đồ đựng (thức ăn, thức uống) và các vật dụng khác được làm từ vàng; và khoảng cách mà cư dân của Thiên Đàng Vĩnh Cửu nhìn Thượng Đế của họ chỉ là một chiếc màn che (được gọi Rida' Kibriya') trên gương mặt của Ngài."

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Hadith cho thấy có sự hơn kém nhau về chỗ ở cũng như sự tiện nghi nơi Thiên Đàng, một số người này vượt trội hơn một số khác từ nội dung lẫn hình thức. Có những nơi của Thiên Đàng, nhà cửa và các vật dụng được làm từ vàng, và có những nơi nhà cửa và các vật dụng được làm từ bạc. Và như đã biết, vàng là kim loại có giá trị cao nhất trong số các kim loại và dĩ nhiên sẽ có những thứ có giá trị cao hơn cả vàng bởi Allah - Đấng Tối Cao đã phán cho biết rằng Ngài đã chuẩn bị ở nơi Thiên Đàng những thứ chưa có cặp mắt nào từng nhìn thấy, chưa có đôi tai nào từng nghe và cũng chưa có trái tim con người nào từng hình dung. Trong phần đầu của một số lời dẫn khác về Hadith này: "Những Thiên Đàng Al-Firdaus có bốn, hai được làm từ vàng ...". Lời của Thiên Sứ " và khoảng cách mà cư dân của Thiên Đàng Vĩnh Cửu nhìn Thượng Đế của họ chỉ là một chiếc màn che trên gương mặt của Ngài" ý nói khoảng cách mà họ nhìn Thượng Đế của họ rất gần, khi Allah muốn ban thêm cho họ ân huệ vinh dự nhất nơi Thiên Đàng (tức được nhìn ngắm gương mặt của Ngài) thì Ngài chỉ việc vén chiếc màn che mặt của Ngài thì họ sẽ nhìn ngắm được diện mạo hoàn mỹ của Ngài. Những người của phái Sunnah và Jama'ah đều khẳng định Allah có chiếc màn che mặt được gọi Rida' Al-Kibriya' và khẳng định những người có đức tin đều sẽ được nhìn thấy Thượng Đế của họ trong Thiên Đàng nhưng họ không mô tả cụ thể thế nào, không so sánh, suy diễn hay bóp méo. Họ khẳng định Allah có gương mặt giống như Ngài đã khẳng định về bản thân Ngài. Không được phép suy diễn bất cứ điều gì từ sự việc đó, đây là trường phái của người ngoan đạo thời Salaf (Sahabah và Ta-bi'een).

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

